

น้ำจากเครื่อง Vitalizer Plus เป็นน้ำผลึกหกเหลี่ยม

น้ำแห่งชีวิต (Vitalized Water):

กระตุ้น สะอาด ทำให้เกิดพลัง และมีชีวิตใหม่ ที่ระดับโมเลกุล —เป็นไปได้อย่างจริง!

เครื่อง Vitalizer Plus รวบรวมหลักการพื้นฐานที่สำคัญจากธรรมชาติเอาไว้ เพื่อสร้างน้ำเสริมชีวิตชนิดพิเศษ ที่ร่างกายของคุณจะรักมัน!

ธรรมชาติสร้างน้ำผลึกหกเหลี่ยมที่มีชีวิตได้อย่างไร?

น้ำฝนหรือน้ำที่ละลายจากหิมะจะถูกเสริมพลังตามธรรมชาติ เช่นพลังงานการเคลื่อนไหวของน้ำวนหรือน้ำตก และมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำที่มีโครงสร้างโดยธรรมชาติ น้ำถูกเพิ่มออกซิเจนและแร่ธาตุตอนที่มันฟุ้งกระจายและตกลงมา ด้วยพลังสนามแม่เหล็กโลกและพลังงานอินฟราเรด (FIR) จากดวงอาทิตย์ ผลลัพธ์ที่ได้คือ น้ำที่เต็มไปด้วยพลัง เกิดโครงสร้าง มีแร่ธาตุ ออกซิเจนและบริสุทธิ์ต่อชีวิต

นับแต่บัดนี้คุณสามารถทำน้ำที่ดีที่สุดชีวิตนี้ได้ที่บ้านของคุณ ด้วยเครื่อง Vitalizer Plus!

เครื่อง Vitalizer Plus นี้มีเอกสารทางวิทยาศาสตร์รับรองว่า

1. ทำให้น้ำมีโครงสร้างได้ (Structure Water) พลังสนามแม่เหล็กที่ทรงอนุภาพและแรงอินฟราเรดลดขนาดของก้อนน้ำอิสระลง และก่อให้เกิดน้ำผลึกหกเหลี่ยม (Hexagonal Water) ที่มีความสามารถในการซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว
2. เพิ่มออกซิเจน (Increase Oxygen) แรงกระเพื่อมที่ทำให้เกิดน้ำวนที่เห็นอยู่ในรูป สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำดื่มได้ถึง 30%
3. เพิ่มแร่ธาตุ (Add Minerals) แกนแร่ธาตุที่อยู่ในเครื่องจะปลดปล่อยแร่ธาตุระหว่างเครื่องทำงาน เพื่อช่วยให้น้ำเกิดโครงสร้างและเพิ่มความเป็นด่าง (Alkalinity) ให้พอเหมาะกับร่างกาย
4. เพิ่มพลังงาน (Add Energy) พลังงานที่ได้รับจากน้ำนี้เพียงพอที่จะปรับสมดุลของอวัยวะในร่างกายตั้งแต่นาทีแรกที่ดื่มเข้าไป

น้ำแห่งชีวิตคือน้ำผลึกหกเหลี่ยม

ทำไมเกร็ดหิมะจึงมีหกเหลี่ยมเสมอ

น้ำเป็นโครงข่ายของพันธะโมเลกุลไฮโดรเจน มันสามารถมีได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ โมเลกุลเหล่านั้นมีพันธะกันแบบใด เร็วๆนี้ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าองค์ประกอบทางชีวภาพของน้ำที่เป็นผลึกหกเหลี่ยม โดยน้ำที่มีโครงสร้างโมเลกุลหกเหลี่ยมพบอยู่ทั่วไปจากน้ำที่ละลายจากหิมะ น้ำผลึกหกเหลี่ยมนี้จัดรูปทรงคล้ายเครือข่ายแก้วคริสตอลใส ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของน้ำเข้าออกเซลล์ (Intra-Cellular Water) กระบวนการเอ็นไซม์ (Enzyme Function) และการเผาผลาญอาหาร (Metabolic Processes) ปริมาณของน้ำหกเหลี่ยมในร่างกายมีความสัมพันธ์ กับอายุ มันถูกพบว่าเป็นรูปทรงของน้ำที่อยู่รอบๆเซลล์ที่มีสุขภาพดี หรืออีกนัยหนึ่งน้ำที่ไม่มีรูปทรงถูกพบว่ายู่รอบๆเซลล์เชื้อโรคและที่ผิดปกติ

น้ำผลึกหกเหลี่ยมประกอบด้วยโมเลกุลของน้ำอิสระหกตัวยึดติดกันอยู่ด้วยพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen Bond) โครงสร้างแบบนี้มีความสามารถในการแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ของร่างกายอย่างรวดเร็ว โดยมากแล้วน้ำจากก้อนหรือขวดที่จำหน่ายทั่วไปประกอบขึ้นจากน้ำที่เกาะรวมกันเป็นก้อนขนาดใหญ่ ซึ่งใหญ่เกินไปที่จะเคลื่อนย้ายอย่างอิสระเข้าไปในเซลล์ มันจะต้องถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยร่างกายเพื่อที่จะแพร่เข้าไปในเซลล์ได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เสียเวลาและพลังงานมาก

น้ำผลึกหกเหลี่ยมมีหน้าที่ที่เด่นชัด 6 ประการ

1. เสริมน้ำ (Hydrate) ให้กับเซลล์
2. ช่วยนำสารอาหารไปให้เซลล์
3. ช่วยระบายของเสียออกจากเซลล์
4. ช่วยสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกัน
5. ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเซลล์
6. เสริมประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหาร

เครื่อง **Vitalizer Plus** เต็มออกซิเจนให้กับน้ำ

ขณะที่น้ำล่องหนผ่านไปกระทบหินและกระจายออก มันจะจับกับออกซิเจน ออกซิเจนเป็นตัวทำให้บริสุทธิ์ โดยลดอันตรายจากเชื้อแบคทีเรีย และสารอินทรีย์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ นอกจากนั้นออกซิเจนยังเพิ่มพลังให้กับน้ำดื่ม โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ระดับของออกซิเจนบนโลกถูกทำให้หมดสิ้นลงอย่างน่าตกใจ

ความจริงที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ว่าแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราไม่สามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยออกซิเจน ดังนั้นการขาดแคลนออกซิเจนจึงเป็นตัวเสริมที่สำคัญให้กับเชื้อโรคและการป่วยของสุขภาพร่างกาย วิธีหนึ่งที่เพิ่มปริมาณของออกซิเจนให้กับเนื้อเยื่อคือการดื่มน้ำที่อุดมไปด้วยออกซิเจน

เครื่อง **Vitalizer Plus** สร้างน้ำวนที่เป็นตัวรวมออกซิเจนเข้ากับน้ำเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นในธรรมชาติ จริงๆ แล้วน้ำผลึกหกเหลี่ยมเก็บออกซิเจนได้ดีกว่าน้ำที่ไม่มีโครงสร้าง น้ำที่ผ่านเครื่อง **Vitalizer Plus** สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนได้มากถึง 30%

เครื่อง **Vitalizer Plus** เพิ่มแร่ธาตุให้กับน้ำ

น้ำแห่งชีวิตถูกเจือปนด้วยแร่ธาตุที่ละลายอยู่ตามธรรมชาติเหมือนกับน้ำที่กระแทกหินและแร่ธาตุอื่นๆ แร่ธาตุถูกกล่าวว่าเป็นสารกระตุ้นของสิ่งมีชีวิต (Sparks of Life) เนื่องจากมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของกระบวนการเผาผลาญอาหารทุกประเภทในร่างกาย แร่ธาตุที่สำคัญต่อชีวิตที่มีอยู่อย่างสมดุลจะเพิ่มความมีชีวิตชีวาและรสชาติที่กลมกล่อมให้กับน้ำ อย่างไรก็ตามแร่ธาตุต้องละลายอยู่ในน้ำ ไม่อยู่ในสภาพแขวนลอย เพื่อให้มันถูกดูดซับและนำไปใช้ได้ในระดับเซลล์ บางแร่ธาตุที่มีสถานะคล้ายขุ่น (Colloidal Mineral) อาจก่อให้เกิดสารพิษขึ้นได้ เพราะว่ามันใหญ่เกินไปที่จะใช้กับชีวภาพ

แร่ธาตุบางตัว (แคลเซียม เงิน สังกะสี และอื่นๆ) ก่อให้เกิดโครงสร้างหกเหลี่ยมกับน้ำ แร่ธาตุตัวอื่นๆ (คลอไรด์ ฟลูออไรด์ อลูมิเนียมฯ) ถูกอ้างว่าเป็นแร่ธาตุนิวเคลียร์โครงสร้าง พวกมันจะลดปริมาณของโครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมของน้ำ

เครื่อง **Vitalizer Plus** มีแกนแร่ธาตุที่ใช้ปรับสมดุลของแร่ธาตุในน้ำ แร่ธาตุจะละลายอย่างเป็นธรรมชาติจากน้ำที่หมุนวนเป็นเกลียว แร่ธาตุเหล่านี้ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโครงสร้างน้ำและความเป็นด่าง เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โปแตสเซียม เงิน และอื่นๆ น้ำที่ได้ไม่เพียงแต่มีแร่ธาตุแต่ก็เป็นด่างด้วย

น้ำแห่งชีวิตเป็นน้ำที่เป็นด่างพอเหมาะสำหรับร่างกาย

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ที่เหมาะสมที่สุดของเลือดและของเหลวอื่นๆ ในร่างกายคือ ค่า pH ที่ค่อนข้างจะเป็นด่าง แม้ว่าบางคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงก็พบว่าค่า pH ของเลือดมีสภาพเป็นกรด ค่า pH ที่เป็นกรดนั้นเป็นสัญญาณเตือนของการเป็นโรคหรือมีสุขภาพที่ป่วย และหลายคนก็ดำเนินชีวิตอยู่โดยไม่รู้ตัว

คุณรู้หรือไม่ว่าส่วนมากน้ำกรอง น้ำบรรจุขวด น้ำกลั่น หรือน้ำที่ผ่านกระบวนการแพร่ผ่านย้อนกลับ (Reverse Osmosis) ก็มีสภาพเป็นกรด พวกมันทำให้ร่างกายของเราเป็นกรดมากขึ้น บางครั้งการดื่มน้ำที่เป็นด่าง พอเหมาะพอดีจะทำให้เราเห็นถึงความแตกต่าง แอมช่วยให้อวัยวะเปลี่ยนถ่ายค่า pH จากกรดไปเป็นด่างได้มากขึ้น

เครื่อง Vitalizer Plus ทำให้น้ำเป็นด่างได้แม้ น้ำกลั่นก็ทำให้เป็นด่างได้มากขึ้น มันสามารถเปลี่ยนค่า pH ให้สูงถึง 8.5 โดยผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นจะอยู่กับค่า pH เริ่มต้นของน้ำที่นำมาใช้

น้ำจากเครื่อง Vitalizer Plus มีพลัง

ดาวโลกมีโครงสร้างที่มีพลังงานอยู่สูง พลังที่เกิดจากแรงตามธรรมชาติซึ่งมีส่วนสำคัญต่อสุขภาพและความอยู่ดีกินดีของเรา แรงตามธรรมชาติ เช่น แรงดึงดูดและแรงสนามแม่เหล็ก แรงจากพระอาทิตย์ แรงลม แสงแดด และอื่นๆ ก่อให้เกิดสิ่งแวดลอมที่เต็มไปด้วยพลังงานและอิเล็กตรอน พลังงานและอิเล็กตรอนนี้ก็นำไปสู่ชีวิตและสุขภาพ

เมื่อปล่อยให้อยู่ในสภาวะที่ไม่มีการรบกวน แรงตามธรรมชาติจะสร้างน้ำที่เต็มไปด้วยพลัง ซึ่งพลังนี้เป็นผลมาจากการขูดมุลอนและการกระทำต่อกันจากแรงตามธรรมชาติ สนามแม่เหล็กและคลื่นแสงเหนือแดง (Infrared Wavelengths) พลังเหล่านี้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งการวางของโมเลกุลน้ำและก่อให้เกิดเป็น โครงสร้างหกเหลี่ยมของน้ำ

เครื่อง Vitalizer Plus ใช้แม่เหล็กสองอันที่ทรงอนุภาพมาวางขั้วให้ตรงกันข้าม แรงสนามแม่เหล็กร่วมกับแผ่นเซรามิกอินฟาเรด จะจำลองหลักการและวิธีการเติมพลังตามธรรมชาติทำให้ได้น้ำที่สูงไปด้วยพลังงาน

น้ำเพื่อสุขภาพ

น้ำเป็นส่วนประกอบหลักของชีวิต สุขภาพและความกระปรี้กระเปร่า! ในระดับเซลล์มันหมายถึงการนำสารอาหารเข้าไปในเซลล์ และมันก็รวมถึงการเอาสารพิษและของเสียจากการเผาผลาญอาหารออกไป น้ำเป็นตัวนำสัญญาณสมองและสัญญาณเส้นประสาทจากเซลล์ไปทั่วร่างกาย น้ำที่ของน้ำสำคัญอย่างมากที่จะทำให้สภาพร่างกายอำนวยการประโยชน์ได้สูงสุด

ในที่สุดแล้ว ชนิดของน้ำที่เราดื่มเข้าไปมีความแตกต่างกันระหว่างความสมดุล ความว่องไว ความสำคัญของน้ำต่อต่อบุคคลที่ป่วย มีจิตใจสับสน ซึมเศร้า และเป็นโรคไม่เท่ากับคนทั่วไป หลายคนดื่มน้ำจากเครื่องนี้สังเกตพบว่า มันชุ่มชื้นกว่า รสชาติดีกว่า และไม่เพียงแค่นั้นไปกองอยู่ในท้อง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ของการซึมซับที่รวดเร็วของน้ำ ผลึกหกเหลี่ยม น้ำผลึกหกเหลี่ยมสามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าเข้าไปในระบบของมนุษย์อย่างรวดเร็วกว่าน้ำทั่วไปหลายเท่า อวัยวะที่มีชีวิตอื่นๆก็ได้รับประโยชน์จากน้ำผลึกหกเหลี่ยมเหมือนกัน

เราใช้ความสดของดอกไม้นั้นแจ่มกันแสดงถึงประสิทธิภาพของน้ำผลึกหกเหลี่ยมได้

ลองหาดอกไม้สองดอกที่มีอายุเท่าๆกัน เช่นดอกเดซี่ เจอปริรา (Gerbera Daisy) ดอกหนึ่งนำไปปักในฟองน้ำที่ชุบน้ำทั่วไป อีกดอกใช้น้ำจากเครื่อง Vitalizer Plus หลังจากนั้น 7 วัน จะพบว่าดอกเดซี่ที่จุ่มอยู่ในน้ำจากเครื่อง Vitalizer Plus ยังคงเต่งตึงและสดอยู่ ดอกไม้ดอกอื่นนั้นดูอ่อนปวกเปียกและหมดความสดชื่น

สภาวะการขาดน้ำ (Dehydration) นำไปสู่โรคต่างๆ

ความสำคัญของการดื่มน้ำที่เพียงพอ

สภาวะการขาดน้ำเป็นสาเหตุหนึ่งของความเครียดในร่างกายมนุษย์ และมีส่วนสัมพันธ์กับอาการจุกเสียด แน่นเพื่อเจ็บคอ โรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคเบาหวาน ปวดจากแผลในระบบย่อยอาหาร ความดันสูง ปวดหลังส่วนล่าง คอเลสเทอรอล และอาการอื่นๆอีกมาก

ความจริงคือว่าร่างกายไม่ได้ขาดน้ำแต่เป็นการขาดน้ำผลึกหกเหลี่ยมที่อาจมีส่วนก่อให้เกิดโรคต่างๆ วงการวิทยาศาสตร์ล่าสุดค้นพบว่าน้ำเกาะเป็นชั้นจำนวน สามชั้นรอบๆเซลล์ที่สมบูรณ์ ในเนื้อเยื่อที่มีสุขภาพดีน้ำผลึกหกเหลี่ยมนี้มีความสัมพันธ์อย่างแน่นหนาแน่นกับผนังเซลล์โดยเกาะกันอยู่เป็นชั้น หรืออีกนัยหนึ่งชั้นของน้ำรอบๆเซลล์ที่เป็นโรคจะเป็นน้ำที่ไม่เป็นระเบียบสับสน

น้ำที่มีโครงสร้างหกเหลี่ยมนี้ถูกพบว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับดีเอ็นเอ(DNA) ปกติที่มีสุขภาพดี ในขณะที่ดีเอ็นเอที่ผิดปกติอยู่ร่วมกับน้ำที่ไม่เป็นระเบียบ

วิทยาศาสตร์ เบื้องหลังน้ำผลึกหกเหลี่ยม

ดร. มู ชิก จอน (Dr. Mu Shik Jhon) เป็นผู้ที่โลกให้การยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโครงสร้างของน้ำ งานวิจัยของเขาชี้ให้เห็นว่าน้ำผลึกหกเหลี่ยมดีต่อร่างกาย ทฤษฎีแวดล้อมด้วยโมเลกุลน้ำ (Molecular Water Environment Theory) ที่นำมาเผยแพร่ในปี 1986 กล่าวไว้ว่าการดื่มน้ำผลึกหกเหลี่ยมสามารถเพิ่มกำลังวังชา ชะลอความแก่ และป้องกันโรคร้าย

Dr. Mu Shik Jhon's Molecular Water Environment Theory:

Aging is a loss of Hexagonal Water from organs, tissues and cells,
and an overall decrease in total body water.

Replenishing the Hexagonal Water in our bodies can increase vitality,
slow the aging process, and prevent disease.

จากหนังสือ ความอัจฉริยะของน้ำและหลักการผลึกหกเหลี่ยม (The Water Puzzle and the Hexagonal Key) เขียนโดย ดร. จอน เมื่อเร็ว ๆ นี้มันได้ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประสบการณ์จากงานวิจัยของเขาในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ผลสรุปที่ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ของน้ำผลึกหกเหลี่ยมเนื้อเยื่อในร่างกายที่มีสุขภาพดี การศึกษาที่เหมือนกันนี้ก็ยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างน้ำที่ไม่เป็นระเบียบ (ที่ไม่มีโครงสร้างหกเหลี่ยมเฉพาะ) และปริมาณของโรคภัย

น้ำผลึกหกเหลี่ยมเป็นน้ำที่มีพลังงานแข็งแกร่ง

หนึ่งในหน้าที่การทำงานที่สิ้นเปลืองพลังงานอย่างมากของสิ่งมีชีวิตคือ การขับถ่ายของเสียจากการเผาผลาญอาหาร ออกไปจากระบบ ผลรวมของพลังงาน (แคลอรี) ที่วัดได้ของน้ำผลึกหกเหลี่ยมสามารถเก็บหรือส่งผ่านได้มากกว่าน้ำที่ไม่เป็นโครงสร้าง นอกจากนั้นมันยังเป็นตัวชี้วัดของความจุของพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้งาน และมันก็อธิบายว่าทำไมน้ำผลึกหกเหลี่ยมจึงเป็นที่ชื่นชอบของร่างกาย จากงานวิจัยของ ดร. จอน น้ำผลึกหกเหลี่ยมเป็นสารกระตุ้นเอ็นไซม์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และสมดุลของการเผาผลาญอาหาร

ดร. จอนพบว่าน้ำผลึกหกเหลี่ยมมีอยู่ล้อมรอบ ดีเอ็นเอ (DNA) ที่มีสุขภาพดี ชั้นบางๆของน้ำที่มีโครงสร้างจะกลายเป็นเกราะปกป้องดีเอ็นเอจากความเค้นที่อาจจะเป็นสาเหตุความผิดปกติและการแปรเปลี่ยนสภาพ ดร. จอนกล่าวว่า เมื่อโครงสร้างของน้ำรอบๆเซลล์คือคุณภาพ เซลล์นั้นจะแปรบางต่อสิ่งปลูกเร้าภายนอก ดังนั้นเซลล์ที่ถูกล้อมรอบด้วยน้ำที่ไม่ค่อยเป็น โครงสร้างจะอ่อนแอและมีแนวโน้มที่จะผิดเพี้ยนและเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมง่าย

ดร. มู ชิก จอน รู้สึกดีใจอย่างมากเป็นส่วนตัวต่องานของเขา ว่าในที่สุดก็เกิดเทคโนโลยีเช่น เครื่องผลิตน้ำ โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยม ยี่ห้อ Vitalizer Plus ขึ้นมา ทำให้ทุกครัวเรือนสามารถมีไว้ใช้ได้

น้ำผลึกหกเหลี่ยมเพิ่มจำนวนรอบของน้ำ ผ่านเซลล์ (Cell Water Turnover)

ยิ่งเยาว์วัยมากเท่าไร ปริมาณน้ำที่ผ่านเซลล์หรือจำนวนรอบของน้ำผ่านเซลล์ (Cell Water Turnover) ก็มากขึ้นเท่านั้น เด็กเกิดใหม่จะมีจำนวนรอบของน้ำผ่านเซลล์ที่เร็วที่สุดในช่วงชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งน้ำในร่างกายของเด็กเคลื่อนที่เข้าและออกเซลล์ได้ง่ายและรวดเร็ว มันเป็นการเติมสารอาหารและขับถ่ายของเสียออกจากเซลล์อย่างต่อเนื่อง เด็กจึงมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนน้ำมากกว่าผู้ใหญ่

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่แล้ว เด็กมีอัตราการเผาผลาญอาหารที่สูงกว่า (อ้างอิงมาจากปริมาณพลังงานที่ร่างกายใช้ดำรงชีวิต) อัตราการเผาผลาญอาหารมีความเกี่ยวข้องกับจำนวนรอบของน้ำผ่านเซลล์ ทั้งสองสิ่งนี้ก็เชื่อมโยงกับสุขภาพและการแก่ตัว จำนวนรอบของน้ำผ่านเซลล์เป็นบ่อเกิดของสุขภาพโดยรวมและการมีอายุยืนยาว

การเติมน้ำผลึกหกลี้นเพิ่มจำนวนรอบของน้ำผ่านเซลล์

หน่วยหกลี้นยิ่งเล็กลงเท่าใดก็แพร่ผ่านเซลล์เร็วขึ้นเท่านั้น สิ่งนี้จะเป็นผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการเผาผลาญ การซึมซับสารอาหาร การขับถ่ายของเสีย และสุขภาพโดยรวม

น้ำโครงสร้างผลึกหกลี้นและการแก้ตัว

สภาวะการขาดน้ำได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอาการแก่ก่อนวัย ตอนที่มนุษย์เกิดมาใหม่ๆ เด็กทารกจะมีน้ำมากกว่า 80% ของน้ำหนักตัว แต่เมื่อโตขึ้นที่อายุราว 20 ปี น้ำจะลดลงเหลือเพียง 70% ในวัยชรา น้ำโดยรวมของร่างกายอาจจะน้อยกว่า 50% ก็เป็นไปได้ ขณะที่เราสูญเสียน้ำไปจากร่างกาย 66% ของน้ำที่สูญเสีย นั้นมาจากภายในเซลล์ 26% มาจากภายนอกเซลล์ และ 8% ที่เหลือมาจากของเหลวในเส้นเลือด หรืออีกนัยหนึ่ง เซลล์ของเรา (หน่วยที่ทำงานหลักของร่างกาย) ได้รับความทนทุกข์ทรมานมากที่สุดตอนที่เราขาดน้ำ การได้รับน้ำผลึกหกลี้นเข้าไปในเซลล์ของร่างกายเราน่าที่จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราควรกระทำมากที่สุด

เรื่งูการวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการสูญเสียน้ำ และสอดคล้องกับการสูญเสียน้ำผลึกหกลี้นในร่างกาย เทคโนโลยี NMR ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการลดลงของน้ำโครงสร้างผลึกหกลี้น โดยแสดงให้เห็นว่าเด็กแรกเกิดมีน้ำผลึกหกลี้นอยู่ในร่างกายเกือบ 100% ตอนที่อายุ 36 ปีจะลดลงเหลือเพียง 56% และอายุ 58 ปี น้ำผลึกหกลี้นในร่างกายจะมีค่าเพียง 23%

นักวิทยาศาสตร์ได้พบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำที่ไม่เป็นระเบียบกับการเพิ่มขึ้นของอายุ

น้ำจากเครื่อง Vitalizer Plus ช่วยรักษาร่างกายให้มีน้ำพอเพียง มันอาจจะช่วยเสริมให้เกิดการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งอย่างสมบูรณ์ โดยทั่วไปแล้วการบริโภคน้ำจากเครื่อง Vitalizer Plus เป็นประจำ จะได้น้ำผลึกหกลี้นที่เข้าไปแทนที่น้ำที่ไม่เป็นโครงสร้างและไม่ถูกกับร่างกาย การเติมพลังให้ระดับเซลล์จะเป็นการลดผลกระทบจากการมีอายุมากขึ้นได้

เครื่องทดสอบการละลายออกซิเจน (Dissolved Oxygen, DO, Testing)

เครื่องทดสอบการละลายออกซิเจนแสดงให้เห็นว่า เครื่อง Vitalizer Plus เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่น้ำที่บรรจุขวดอย่างดี วัดระดับการละลายออกซิเจนด้วยเครื่อง Yoesmite Crystal Water ทั้งก่อนและหลังกระบวนการ พบว่ามีออกซิเจนละลายอยู่เพิ่มขึ้นมากกว่า 30%

การทดสอบโดยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายทางชีวไฟฟ้า (Bioelectrical Body Composition Analyzer, BBCA, Testing)

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายทางชีวไฟฟ้าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดหนึ่งที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) มันได้รับการยอมรับถึงความแม่นยำในการวัดการดูดน้ำ (Hydration) และจำนวนการเข้าออกน้ำในเซลล์ (Cell Water Turnover) เมื่อใครสักคนหนึ่งดื่มน้ำ กรองหรือน้ำแร่จำนวน 8 ออนซ์ เครื่องตรวจวัดนี้จะแสดงให้เห็นว่าน้ำเคลื่อนเข้าสู่ระดับเซลล์ภายในเวลา 45 ถึง 60 นาที (นี่เป็นอัตราปกติ) แต่ถ้าเปลี่ยนไปดื่มน้ำ จากเครื่อง Vitalizer Plus จำนวน 8 ออนซ์ จะเห็นว่าน้ำ เคลื่อนผ่านเซลล์แค่ภายใน 10 นาที ดังนั้นน้ำจากเครื่อง Vitalizer Plus จึงทะลุทะลวงผ่านเซลล์อย่างง่ายดาย และทำให้เซลล์เกิดการดูดน้ำ ชะล้างทำความสะอาด และกระตุ้นการไหลเวียน

การทดสอบด้วยเครื่อง BBCA แสดงให้เห็นถึงระดับการเพิ่มขึ้นของน้ำภายในเซลล์ (Intra-Cellular Water) เมื่อดื่มน้ำจากเครื่อง Vitalizer Plus

การทดสอบแบบไบโอเมอริเดียน (BioMeridian Testing)

เครื่องทดสอบไบโอเมอริเดียนนี้เป็นหนึ่งในเครื่องทดสอบชีววัตถุตอบสนองของผิวหนัง ต่อไฟฟ้า (Galvanic Skin Response) โดยอ้างถึงทฤษฎีที่ร่างกายมีผลตอบสนองต่อสิ่งที่อิทธิพลต่อความตื่นตัว (Energetic Influence) เช่นอาหาร น้ำ วิตามิน ยา และอื่นๆ วิธีการนี้ถูกพัฒนามากจากการฝังเข็มแบบชาวตะวันออกซึ่งจุด ต่างๆบนร่างกายสัมพันธ์กับระบบและอวัยวะต่างๆของร่างกาย

อวัยวะและระบบบางชนิดที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีกำลังวังชาบางครั้งสามารถถูกวัดได้ด้วยค่าการนำไฟฟ้าไปตามจุด ต่างๆบนร่างกาย เครื่องไบโอเมอริเดียนนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและอยู่ในรายชื่อเครื่องมือ ขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา

การทดสอบก่อนและหลังการดื่มน้ำจากเครื่อง Vitalizer Plus ภายในไม่กี่นาที พบว่า อวัยวะในร่างกาย สามารถปรับเข้าสู่สมดุลได้ (ร่างกายที่อยู่ในสมดุลซึ่งถึงสภาวะโฮมิโอสเตซิส (Homeostasis) คือสภาวะที่ อวัยวะมีพลังงานเพียงพอที่จะทำหน้าที่ของมัน ความสมดุลไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงสุขภาพ แต่หมายถึงอวัยวะใน สภาวะที่ถูกกำหนดไว้มีพลังงานที่จะเคลื่อนเข้าไปสู่ทิศทางของที่ถูกสุขอนามัย)

การทดสอบเรโซแนนซ์ของนิวเคลียร์แม่เหล็ก (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) ทดสอบโดย Acorn NMR Inc.

เทคนิคการใช้พัลส์ NMR นี้มีความสำคัญต่อการบ่งบอกโครงสร้างโมเลกุล มันแสดงถึงขนาดของก้อนน้ำที่ลดลง เมื่อน้ำผ่านเครื่อง Vitalizer Plus น้ำผลึกหกเหลี่ยมมีขนาดเล็กกว่าน้ำทั่วไป หน่วยโมเลกุลที่เป็นวงแหวนจะ เคลื่อนตัวไปได้ง่ายในร่างกาย นอกจากนั้นน้ำผลึกหกเหลี่ยมยังมีประสิทธิภาพมากกว่าในการลำเลียงออกซิเจนและ สารอาหาร

น้ำดื่มเพื่อชีวิต คุณเป็นคนเลือก

ใช้งานง่าย—เครื่อง Vitalizer Plus นี้คล้ายกับเครื่องปั่นน้ำผลไม้ เพียงแค่เสียบปลั๊ก เปิดเครื่อง กดปุ่มเลือกระยะเวลา แล้วก็ชื่นชมน้ำหมูนวนที่สวยงามจัดการเปลี่ยนน้ำดื่มให้เต็มไปด้วยออกซิเจน แร่ธาตุ และโครงสร้างหกเหลี่ยมภายในจิตใจ

ปรับได้ถึงสามระดับ—คุณสามารถเลือกระดับความแรงให้เป็นไปตามชอบ เราขอแนะนำให้ตั้งไว้ที่เวลา 9, 18 และ 27 นาที

ใช้ได้กับน้ำดื่มทั่วไป—เครื่องของเราสามารถเปลี่ยนน้ำดื่มให้เป็นน้ำแห่งชีวิตได้ที่บ้านของคุณ แนะนำให้ใช้น้ำดื่ม น้ำกรอง น้ำดื่มบรรจุขวดทั่วไป และน้ำ RO (เครื่อง Vitalizer Plus ไม่ใช่เครื่องทำน้ำให้บริสุทธิ์ ห้ามใช้น้ำจากก๊อกที่เจอปนคลอรีน หรือ ฟลูออไรด์ และห้ามใช้น้ำกระด้างหรือน้ำแร่)

ใช้มันประกอบอาหาร—น้ำที่ได้จากเครื่อง Vitalizer Plus นี้ดีเยี่ยมสำหรับประกอบอาหารเช่น ซุป น้ำผลไม้ และอื่นๆ คุณได้เพิ่มแร่ธาตุและพลังงานที่สำคัญให้ทุกสิ่งที่คุณปรุงแต่ง

สำหรับพืชและสัตว์—การรดต้นไม้ด้วยน้ำแห่งชีวิตเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม จำได้รึเปล่าว่าองค์ประกอบทางชีวภาพทุกชนิดชอบน้ำหกเหลี่ยม มันใช้ได้ทั้งพืชและสัตว์เหมือนกับที่มันใช้ได้เหมือนกับคุณ สัตว์เลี้ยงจะชื่นชอบมัน

ราคาที่เป็นเจ้าของได้—ตอนนี้คุณสามารถดื่มน้ำหกเหลี่ยมแห่งชีวิตนี้ได้ตลอดเวลา เพียงแค่ไม่กี่บาทต่อลิตร